

Lính cứu tỏa sáng trên mặt trận mới

Dù trong thời chiến hay giữa thời bình, các cựu chiến binh (CCB) huyện Hưng Hà luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, trở thành những tấm gương sáng trên mặt trận phát triển kinh tế, góp sức làm giàu cho quê hương.



Cựu chiến binh Trần Văn Vực, xã Thái Phương (Hưng Hà) kiểm tra hoạt động sản xuất của Công ty.

muà sắm máy móc, trang thiết bị để làm nghề xẻ gỗ làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Ông tâm sự: Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nghề mộc nên tôi luôn trăn trở trong phát triển kinh tế và giữ nghề của cha ông. Lúc đầu tôi chỉ mở một xưởng nhỏ với diện tích trên 100m², không có điện tôi phải thuê máy phát điện, vất vả nhưng có hiệu quả nên tôi bắt đầu thuê đất để mở rộng xưởng trên 2.000m² và đầu tư 2 máy xẻ lớn vào sản xuất. Hiện nay mỗi ngày xưởng cung ứng trên 10 khối gỗ xẻ cho các hộ sản xuất trong làng và ngoài xã, thu nhập đạt hàng trăm triệu đồng/năm.

Hiện cơ sở xẻ gỗ có 6 lao động địa phương với thu nhập bình quân luôn ổn định từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng, đa số họ đều gắn bó với cơ sở từ những ngày đầu đi vào hoạt động và coi đây như gia đình thứ hai của mình. Ông Đỗ Bá Chinh, thôn Vẽ Đông, xã Canh Tân chia sẻ: Tôi làm việc ở đây từ khi ông Thiết mới bắt đầu mở xưởng. Tôi rất khâm phục ý chí nghị lực của ông Thiết không quản ngại khó khăn để có thành quả như ngày hôm nay. Không chỉ tạo công việc ổn định cho chúng tôi, ông Thiết còn rất gần gũi và chia sẻ mọi khó khăn với công nhân.

Dù làm chủ nhưng ông không ngại khó, ngại khổ, tích cực tham gia vào các công việc nặng nhọc như khâu vác, lái xe nâng, cửa xẻ... Với ông, chủ động trong mọi công việc là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của người kinh doanh và đây cũng là cách để người làm chủ hiểu và đồng hành với người lao động của mình. Có lẽ vì thế mà xưởng của ông ngày càng nhiều người biết đến và trở thành một trong những xưởng xẻ gỗ lớn nhất của làng. Ông Trình Văn Lợi, Chủ tịch Hội CCB xã Canh Tân đánh giá: Không chỉ làm kinh tế giỏi, CCB Nguyễn Văn Thiết còn là Bí thư Chi bộ thôn Vẽ Đông gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm, được dân tin, dân quý và là hội viên tích cực tham gia các hoạt động của hội và các phong trào của địa phương.

Đây chỉ là hai trong rất nhiều CCB huyện Hưng Hà tiêu biểu mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, dù mỗi người có cách làm riêng nhưng ở họ đều có điểm chung là luôn phát huy được phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tạo dựng sự nghiệp làm giàu cho quê hương.

THANH THÚY

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Hướng về người lao động

Công đoàn ngành công thương là công đoàn cấp trên cơ sở quản lý đoàn viên, người lao động (NLĐ) chủ yếu ở các doanh nghiệp (DN). Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và đời sống, việc làm của NLĐ, do vậy việc quan tâm chăm lo cho đoàn viên, NLĐ luôn được Công đoàn ngành chú trọng.

Công đoàn ngành công thương hiện có 25 công đoàn cơ sở với trên 10.000 đoàn viên. Thời gian qua, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và việc làm của NLĐ, Công đoàn ngành luôn sát cánh chăm lo cho NLĐ, đồng hành cùng DN vượt khó; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, đoàn kết, xây dựng đội ngũ công nhân và NLĐ trong ngành ngày càng lớn mạnh. Ông Vũ Trọng Đại, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành công thương chia sẻ: Khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng nghìn đoàn viên, NLĐ tại các công đoàn cơ sở phải nghỉ việc. Để động viên NLĐ, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho NLĐ trong phòng, chống dịch Covid-19; triển khai các biện pháp để bảo đảm sức khỏe, đời sống, việc làm cho NLĐ. Đồng thời, chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp người sử dụng lao động xây dựng phương án lao động, phương án sản xuất, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; vận động NLĐ chia sẻ, đồng hành cùng DN vượt qua thách thức, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất góp phần

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

Công ty Cổ phần May Việt Hưng, xã Đông Hợp (Đông Hưng) là DN sản xuất trong lĩnh vực may mặc với trên 300 công nhân lao động. Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư khiến nhiều công nhân lao động trong Công ty mắc Covid-19, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, kinh doanh. Đồng hành cùng NLĐ, DN đã đưa ra nhiều chế độ chăm lo cho NLĐ và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ông Nguyễn Trung Thái, Phó Tổng Giám đốc Công ty chia sẻ: Khi NLĐ mắc Covid-19 chúng tôi vẫn duy trì việc hỗ trợ với mức lương tối thiểu vùng theo quy định; thường xuyên phối hợp với tổ chức công đoàn trích quỹ thăm hỏi, động viên NLĐ; động viên NLĐ hỗ trợ, san sẻ với nhau trong công việc để bảo đảm hoạt động sản xuất không bị ngưng trệ. Hàng tuần, chúng tôi hỗ trợ kinh phí mua kit test nhanh Covid-19 cho NLĐ. Đến nay, các đơn hàng đã được Công ty ký đến hết năm 2022, NLĐ có công việc ổn định với lương bình quân 7,5 triệu đồng/người/năm, doanh thu 3 tháng đầu năm đã vượt 30% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đợt dịch Covid-19 thứ tư, để kiểm soát dịch bệnh, Công đoàn ngành công thương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong vận động, triển khai hoạt động ý nghĩa, thiết thực hỗ trợ người dân, lực lượng tuyến đầu chống dịch, NLĐ bị mất việc làm, thiếu việc làm; lao động là F0, F1, F2; NLĐ bị cách ly y tế, phong tỏa, công nhân trong các nhà máy. Theo thống kê, trong năm 2021, Công đoàn ngành công thương

đã hỗ trợ kinh phí cho 3.205 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền gần 1,3 tỷ đồng, trong đó 291 đoàn viên, NLĐ là các F0, F1, F2 với số tiền 175,2 triệu đồng; trao 609 suất quà mỗi suất trị giá 700.000 dịp tết sum vầy, hỗ trợ quà tết cho 2.305 đoàn viên trong tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong tháng công nhân năm 2022, Công đoàn ngành công thương sẽ tặng 200 suất quà tình nghĩa tháng 5 cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh của đoàn viên, NLĐ, chăm lo, đồng hành cùng DN và NLĐ, thực hiện nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, khôi phục và phát triển kinh tế; tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua "Công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19" và triển khai hiệu quả chủ đề hoạt động năm 2022: "Chăm lo việc làm, đời sống NLĐ; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam"; cùng đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, NLĐ cả nước đồng góp 1 triệu sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG



Công đoàn ngành công thương trao quà tình nghĩa tháng 5 và mũ bảo hiểm cho đoàn viên, người lao động Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Thái Bình.

Cánh chim đầu đàn của ngành dệt may Hưng Hà

Sau 6 năm chiến đấu trên chiến trường biên giới, CCB Trần Văn Vực, xã Thái Phương trở về quê hương với chứng nhận bệnh binh hạng 2/3. Cuộc sống đời thường với nhiều thử thách, con cái còn nhỏ khiến ông luôn trăn trở phải làm gì để phát triển kinh tế gia đình. Xuất phát từ lòng yêu nghề, nhận thấy nghề dệt truyền thống của quê hương có thể phát triển ra thị trường trong nước và nước ngoài, năm 1990 ông thành lập một tổ hợp nhỏ với vài chục công nhân dệt khăn, sợi và gang tay phục vụ thị trường trong nước. Song vốn là người nhạy bén và có chí quyết tâm cao, ông Vực một mình sang Hàn Quốc để tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Với tiêu chí đạt chất lượng lên hàng đầu, may mắn mỉm cười khi những công hàng đầu tiên xuất khẩu thuận lợi. Tạo dựng được uy tín trên thị trường, từ một tổ hợp nhỏ đến nay ông đã thành lập Công ty TNHH Toàn Thắng. CCB Trần Văn Vực bộc bạch: Với xu thế cạnh tranh của thị trường ngày càng gay gắt, "thương trường như chiến trường", để có thể tồn tại và phát triển, tôi luôn tìm tòi, đổi mới mẫu mã và chất lượng sản phẩm, nỗ lực tìm tạo nguồn hàng và thị trường tiêu thụ. Hiện nay Công ty có trên 1.000 máy dệt hiện đại, hệ thống máy sợi sợi OE đều từ công nghệ của nước ngoài nên 95% sản phẩm đều được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc..., doanh thu của Công ty năm sau cao hơn năm trước.

Trong "cơn bão" Covid-19, CCB Trần Văn Vực đã vững

vàng chèo lái con thuyền doanh nghiệp vượt khó với những bước đi vững chắc để đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Mỗi năm Công ty xuất khẩu hàng trăm tấn sản phẩm, đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 500 lao động cùng hàng nghìn lao động vệ tinh. Chị Nguyễn Thị Tươi, công nhân Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết: Ngoài việc tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, Công ty còn làm tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo đầy đủ chế độ lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động. Hiện mức lương đạt từ 7 - 10 triệu đồng, bảo đảm cuộc sống cho chúng tôi.

Giờ đây, dù sức khỏe đã giảm nhưng CCB Trần Văn Vực vẫn luôn giữ tâm phụng của người lính Cụ Hồ, cần cù, chịu khó, hàng say lao động.



Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thiết (người bên phải), thôn Vẽ Đông, xã Canh Tân (Hưng Hà) luôn gần gũi với công nhân.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà chia sẻ: Bằng những nghĩa cử cao đẹp, việc làm thiết thực, CCB Trần Văn Vực xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ quốc mà còn tỏa sáng trong phát triển kinh tế và là cánh chim đầu đàn của ngành dệt may Hưng Hà. Đặc biệt, thời gian qua CCB Trần Văn Vực còn đóng góp trên 2 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và trao tặng hàng trăm phần quà cho các gia đình khó khăn trong huyện.

Xẻ gỗ thu bạc triệu

Sau khi rời quân ngũ trở về địa phương, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, CCB Nguyễn Văn Thiết, thôn Vẽ Đông, xã Canh Tân đã đầu tư kinh phí

TIỀN HẢI

Tăng cường an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2022

Để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, huyện Tiền Hải chỉ đạo các ngành, địa phương và Công an huyện phân công lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các trục đường, khu vui chơi trên địa bàn, bảo đảm cho nhân dân đi lại an toàn và thuận lợi.

Công an huyện đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, không lái xe sau khi uống rượu, bia; không sử dụng điện thoại khi lái xe; quan sát an toàn khi đi từ đường phụ ra đường chính; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy... Đồng thời vận động nhân dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán hoặc chiếm dụng để sử dụng vào mục đích cá nhân, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao

thông. Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn huyện tuyên truyền cho học sinh khi tham gia giao thông về nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp, nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Lực lượng công an tăng cường huy động lực lượng, phương tiện tuần tra tại các điểm thường hay xảy ra tai nạn giao thông như gần trường học, chợ vào các giờ cao điểm trên các tuyến giao thông, trong đó tập trung xử lý các lỗi

vi phạm như: không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, để xe dưới lòng đường, vượt đèn đỏ... Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện và các địa phương đã kê vẽ, treo dán băng, biển khẩu hiệu, pa nô, áp phích, phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông trên tất cả các tuyến giao thông và những nơi công cộng. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ, lượng khách trong tỉnh và ngoài tỉnh đến khu du lịch sinh thái cồn Vành đông, do đó dự báo xảy ra ùn tắc giao thông tại trục đường chính vào khu du lịch. Đại úy Đỗ Anh Tuấn, Đội

Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiền Hải cho biết: Lực lượng công an giao thông tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như: chạy quá tốc độ quy định, vi phạm về nồng độ cồn, đi không đúng phần đường, vượt không đúng quy định, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định, các hành vi lạng lách, đánh võng... Đặc biệt, công an giao thông sẽ tăng cường kiểm soát trên các tuyến đường tới các khu du lịch trên địa bàn huyện chống ùn tắc giao thông, góp phần kiểm chế

và giảm thiểu tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ lễ.

Thiếu tá Nguyễn Hồng Cường, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Tiền Hải cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh, UBND huyện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè 2022, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Tập trung do nồng độ cồn vào buổi tối và các giờ

cao điểm. Huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát trên địa bàn huyện, đấu tranh trấn áp các hành vi phạm lỗi chiếm lòng, ìn đường, hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán và những trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, uống rượu, bia khi tham gia giao thông... Đồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức nhân dân trong phong trào toàn dân tham gia

giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham gia giao thông và lao động sản xuất của nhân dân. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra, kiểm soát còn phối hợp với công an các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường giao thông liên xã và đường 221A đi đến khu du lịch sinh thái cồn Vành, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

MANH THẮNG



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiền Hải tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.